

# เฟลเวอร์เทล (FLAVORTALE) การแสดงสด พร้อม อาหารมื้อค่ำที่เมดิชี คิทเชน แอนด์ บาร์ | โฮเทล มิ วส์ แบงค็อก



จากผลงานการแสดงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างการแสดง “Cirque d’Hiver” ณ โฮเทล มิวส์ แบงค็อก  
เจ้าของหลากหลายรางวัลชนะเลิศโรงแรมหรูระดับห้าดาว และในปีนี้ได้เตรียมพบกับอีกหนึ่งการแสดงที่จะมาโชว์ต่อ  
หน้าสาธารณชนอีกครั้งที่เมดิชี คิทเชน แอนด์ บาร์

การแสดงเฟลเวอร์เทล จัดแสดงขึ้นโดยคุณชวณ ชู (Xuan Xu) ผู้ผลิตการแสดงมากพรสวรรค์ในหลากหลายโชว์ที่  
มีชื่อเสียง อาทิ แม็กกี้ ชูส์ (Maggie Choo) และ ซิง ซิง เธียเตอร์ (Sing Sing Theatre) พร้อมกับทีมงานของเธอ  
ทั้งในและต่างประเทศ คุณชวณ ชูขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมอิมเมจกับการแสดงที่น่าเสนอโดยการนำเสนอโดยการนำเสนอ  
เล่าเรื่อง ด้วยภาพอันน่าอัศจรรย์ เครื่องแต่งกายอันหรูหรา และการแสดงเต้นรำที่น่าทึ่ง การแสดงนี้จะเป็นอย่างหนึ่งใน  
การแสดงที่น่าสนใจที่จะถูกกล่าวถึงไปทั่วทั้งกรุงเทพฯ

การ์นต์ด้วยรางวัลชนะเลิศหนึ่งในห้องอาหารที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ถึงสามปีซ้อน เมดิชี คิทเชน แอนด์ บาร์ จาก  
นิตยสารไทยแลนด์ แตตเลอร์ เปิดให้บริการอาหารจากแคว้นทัสคานีรสชาติดีต้นตำรับภายในบรรยากาศอันสวยงาม  
พร้อมดื่มด่ำไปกับการแสดงที่น่าทึ่ง

พบกับการแสดงเฟลเวอร์เทลที่ เมดิชี คิทเชน แอนด์ บาร์ ทุกคืนวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กรกฎาคมจนถึงคืนวันพุธ  
ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 นี้ มื้อค่ำเริ่มตั้งแต่วันที่ 18:30 น. และการแสดงเริ่มตั้งแต่วันที่ 20:00 น. พลาดไม่ได้  
กับการแสดงเฟลเวอร์เทลอันตระการตา

เฟลเวอร์เทล จินตนาการล้ำรสชาติสามารถเล่าเรื่องได้

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 6304000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่  
[www.hotelmusebangkok.com](http://www.hotelmusebangkok.com)

ประวัติคุณชวณ ชู

คุณชวณ ชู เกิดที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เดิมโตมาในครอบครัวศิลปิน แม่ของเธอเป็นนักแสดงโอเปร่าที่ปักกิ่ง ส่วนพ่อของเธอเป็นนักแสดงวูซู (Wu Shu) ชาวจีนที่เล่นบทบาทศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่ต้นยุค 80 ตอนเธออายุ 7 ขวบ ครอบครัวของเธอได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วัยเยาว์เธอได้รับอิทธิพลจากวิถีชีวิตศิลปินของครอบครัวและผันถึงการนำความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ผู้ชมต่างชาติ

คุณชวณ ชู ศึกษาบริหารธุรกิจและการสื่อสารการตลาดและขยายความรู้ของเธอในด้านการจัดการแบรนด์ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการประชาสัมพันธ์ในระดับปริญญาโท หลังจากจบการศึกษาเธอได้ทำงานด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทที่ปรึกษาของเยอรมันในปีพ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพฯ คุณชวณ ชูได้พบกับผู้สร้างแม็กกี้ ชูส์โดยบังเอิญ นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตการทำงานของเธอ การผลิตรายการที่แม็กกี้ ชูส์ ทำให้เธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพไปสู่วงการบันเทิงและทำตามความคิดสร้างสรรค์ของเธอ

ในปีพ.ศ. 2558 เธอได้เข้าร่วมกับซิง ซิง เรียดอร์ก่อนที่จะเปิดตัว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณชวณ ชู ได้สร้างรูปลักษณ์ของซิง ซิง เรียดอร์ โดยเริ่มจากการแต่งกายสุดล้ำให้นักแสดงที่เข้ากันกับการแสดง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นผลงานการผลิตของเธอเอง อาทิ การแสดงชุดซิง ซิง อันเดอร์ วอเตอร์ (Sing Sing Under Water) และการแสดงชุดไบโอนิค ดิจิตอล ฮาร์ทบีท (BIONIC - Digital Heartbeat)

หลังจาก 15 เดือนในฐานะผู้กำกับศิลป์ของซิง ซิง เรียดอร์ เธอตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตการแสดงด้วยตัวของตัวเอง และการแสดงชุดล่าสุดของเธอ การแสดงชุดเฟลเวอร์เทล จินตนาการถ้ารสชาติสามารถเล่าเรื่องได้ที่โฮเทล มิวส์ แบนด์ค็อก เธอได้ริเริ่มการแสดงที่ทำทลายความสามารถของเธอมากที่สุดโดยการนำรสชาติมาเล่าเรื่องราวพร้อม ๆ กับทีมงานของเธอทั้งในและต่างประเทศ